

## Wacom mở rộng sản phẩm trong phân khúc tốt nhất – Cintiq Pro

SINGAPORE, 19/10/2023 /PRNewswire/ -- Tiếp nối 40 năm dẫn đầu về công nghệ, Wacom, công ty tiên phong về công nghệ bút cảm ứng, công bố ra mắt Wacom Cintiq Pro 17 và Wacom Cintiq Pro 22, hai sản phẩm bổ sung cho dòng Cintiq Pro. Các sản phẩm bảng vẽ mới này sở hữu công nghệ đột phá tương tự như chiếc Wacom Cintiq Pro 27 ra mắt vào năm ngoái.



Xem thông tin chi tiết tại đây: <https://www.multivu.com/players/English/9215651-wacom-cintiq-pro-17-digital-pen/>

**Wacom Cintiq Pro: Tâm điểm thu hút sự chú ý của studio sáng tạo chuyên nghiệp hàng đầu**



Các quy trình làm việc chú trọng vào màu sắc như VFX (Visual Effect – Kỹ Xảo Điện Ảnh) và CGI (Computer Graphic - Computer-Generated Imagery (**CGI**)- công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính), cũng như hoạt hình, minh họa, thiết kế và nhiếp ảnh chuyên nghiệp cùng với mong muốn của sinh viên và giáo viên trong lĩnh vực giáo dục sáng tạo chính là nền



tăng tạo nên hai sản phẩm Cintiq Pro 17 và 22 mới này. Cintiq Pro 22 có màn hình 21,5 inch, phù hợp với những người cần nhiều không gian màn hình hơn trong khi Cintiq Pro 17 với màn hình 17.3 inch nhỏ gọn hơn. Cả hai màn hình độ phân giải 4K có thể hiển thị 1,07 tỷ màu, độ phủ màu tuyệt vời, bao gồm: 100% Rec. 709 và 99% DCI-P3 - các gam màu được sử dụng phổ biến nhất và thường xuyên nhất trong sản xuất Video, Phim và các chương trình Phát sóng truyền hình. Bộ đôi sản phẩm không chỉ được Pantone® chứng nhận, màn hình còn được Pantone SkinTone xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn Pantone với khả năng hiển thị chính xác toàn bộ dải tông màu da người. Trong nhiều trường hợp, với mức độ hiển thị chính xác này, nhu cầu về việc trang bị thêm 1 màn hình tham chiếu thứ hai sẽ được loại bỏ khỏi quy trình cân chỉnh màu sắc của người dùng.



Cả hai bảng vẽ màn hình đều có tính năng hỗ trợ HDR Gamma. Được trang bị đường cong HLG (hybrid log-gamma) và PQ (**Perceptual Quantization** - lượng tử hóa tri giác) hỗ trợ hiển thị và chỉnh sửa nội dung video HDR (high dynamic range - dải tương phản rộng). Các đường cong gamma được tối ưu hóa giúp hình ảnh trở nên chân thực hơn cách mắt người nhìn nhận thế giới thực khi so sánh với SDR (standard dynamic range - dải tương phản tiêu chuẩn). Dành cho cảm ứng cao cấp, với Bút Pro Pen 3, Phím tắt ExpressKeys, Thao tác chạm đa điểm (Multi-touch Gestures)



Với Pro Pen 3 hoàn toàn có thể tùy chỉnh, cho phép các nghệ sĩ thay đổi kích thước size bút, cấu hình nút và trọng lượng của bút dựa trên nhu cầu riêng của từng người. Cả hai bảng vẽ màn hình đều có tám phím tắt (ExpressKeys) dọc theo các cạnh sau của màn hình, giúp các nghệ sĩ có thể tùy chỉnh theo các phím tắt ưa thích. Người dùng nếu muốn tùy chỉnh, sắp



xếp bàn làm việc theo sở thích, có thể mua riêng chân đế Wacom hoặc gắn thiết bị Cintiq Pro vào giá đỡ cũng như chân đế tương thích của bên thứ 3.

Sự đổi mới của Wacom tiếp tục tạo đà phát triển cho ngành và nâng cao quy trình làm việc của những người sáng tạo chuyên nghiệp. Để giải quyết những thách thức khi làm việc từ xa trong môi trường sáng tạo, Wacom đang mở ra giải pháp mới với Dự án Mercury. Dự án Mercury (hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm có giới hạn), hứa hẹn sẽ tạo bước đột phá hoàn toàn cho khả năng làm việc với bảng vẽ điện tử và bảng vẽ màn hình trên các máy tính được hỗ trợ kết nối từ xa. Truy cập [wacom.com](http://wacom.com) để trở thành người dùng thử và tìm hiểu thêm.



Wacom's innovation continues to set the pace for the industry and to enhance the workflows of professional creatives. To address the challenges of remote working in a creative environment, Wacom is blazing a new trail with Project Mercury. Currently in limited preview, Project Mercury will radically advance working with professional pen tablets and pen displays on supported remote desktop connections. Visit [wacom.com](http://wacom.com) to become a tester and learn more.

### **Giá và Thời gian mở bán**

Từ ngày 19/10, Wacom Cintiq Pro 17 sẽ được bán tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn Đông Nam Á, bao gồm Wacom Official Store trên Lazada và Shopee cùng Wacom eStore. Vào tháng 12 năm 2023, Wacom Cintiq Pro 22 sẽ lên kệ tại các cửa hàng bán lẻ như Wacom Official Store trên Lazada và Shopee cùng Wacom eStore.

	Cintiq Pro 17	Cintiq Pro 22
Singapore	3.649 SGD	4.369 SGD
Thái Lan	93.900 THB	112.700 THB
Indonesia	42.263.000 IDR	50.720.000 IDR
Việt Nam	66.420.000 VNĐ	79.700.000 VNĐ
Philippines	158.900 PHP	190.680 PHP
Malaysia	12.209 MYR	14.649 MYR



## Giới thiệu về Wacom

Tầm nhìn của Wacom là mang mọi người và công nghệ đến gần nhau hơn thông qua các công nghệ giao diện tự nhiên. Điều này đã đưa Wacom trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất bảng vẽ điện tử và màn hình tương tác, cũng như bút kỹ thuật số và những giải pháp số cho việc lưu trữ, xử lý chữ ký điện tử.

Công nghệ tiên tiến của các thiết bị đầu vào trực quan của Wacom đã được sử dụng để tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật số, phim, kỹ xảo điện ảnh, thời trang và thiết kế thú vị nhất trên khắp thế giới và cung cấp cho người dùng doanh nghiệp và gia đình công nghệ giao diện hàng đầu để tự tin thể hiện cá tính. Được thành lập vào năm 1983, Wacom là một công ty toàn cầu có trụ sở tại Nhật Bản (Sở giao dịch chứng khoán Tokyo 6727) với các công ty con và văn phòng chi nhánh trên khắp thế giới giúp hỗ trợ tiếp thị và phân phối tại hơn 150 quốc gia. Để biết thêm thông tin về các sản phẩm của Wacom, vui lòng xem thêm [www.wacom.com](http://www.wacom.com).

LIÊN HỆ: Adriel Chan, +65-6258-8640, [adriel.chan@wacom.com](mailto:adriel.chan@wacom.com)